



ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีวิทยฐานะ  
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงาน  
ดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและ  
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  
และส่วนราชการต่าง ๆ ได้เสนอรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ ก.ค.ศ. พิจารณา นั้น

บัดนี้ ก.ค.ศ. โดย อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(คณะที่ ๒) และ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีมติเห็นชอบให้  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จำนวน ๑ ราย เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว ตามบัญชีรายละเอียด  
แนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากผู้ใดมีความประสงค์คัดค้านคุณสมบัติ และหรือผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ยื่นคัดค้าน  
ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์ [www.otepc.go.th](http://www.otepc.go.th) โดยลงชื่อผู้คัดค้าน ตามแบบที่ ก.ค.ศ.  
กำหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรายชื่อ และหากข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษารายใดมีคำร้องคัดค้านและคำร้องคัดค้านฟังขึ้น ก.ค.ศ. จะยุติการประเมิน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวอุบลีย์ ธนเศรษฐ์)  
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

รายละเอียดผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีวิทยฐานะ  
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา  
แนบท้ายประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

---


วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน ๑ ราย (คลิกเพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นและผลงาน)

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จำนวน ๑ ราย

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน  
เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๑๓/๒๕๕๖

สาขาบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล/ ตำแหน่ง	หน่วยงานการศึกษา/สังกัด	ผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ที่ผ่านการพิจารณา	ข้อตกลงในการพัฒนางาน (จำนวน ๑ เรื่อง)
๑	นายชูชาติ พรามจร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ	วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	<p>๑. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ร้อยละ ๑๐๐)</p> <p>๒. รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ร้อยละ ๑๐๐)</p> <p>๓. การบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ระดับดีมาก และได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ (ร้อยละ ๑๐๐)</p> <p>หมายเหตุ ลำดับที่ ๒ มีการพัฒนาผลงานและให้ประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง</p> 	โครงการการพัฒนา ศูนย์การเรียนรู้เทคนิค ยานยนต์ เซอร์วิส วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย